

Source :

มติชน

Date :

25 ส.ค. 2561

Page :

11

No:

61273541

เผยก.ต.ต้องยุติทำหน้าที่ทันที หลังเข้ากระบวนการถอดถอน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าถึงกรณีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษามาตร 2 จะนำรายชื่อศาลที่ร่วมเข้าชื่อ เพื่อถอดถอนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) รายหนึ่ง ไปยื่นคำร้องต่อนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในวันที่ 28 สิงหาคม ว่าตามหลักปฏิบัติแล้วเมื่อมีการยื่นหนังสือ นายสราวุธจะต้องตรวจสอบรายชื่อที่ยื่นมาว่าถูกต้องหรือไม่ เอกสารที่ส่งมาครบถ้วนมีการรับรองสำเนาและรายชื่อที่ส่งมาเป็นผู้พิพากษาจริงหรือไม่ หลังจากนั้นจึงค่อยนับ

จำนวนว่าครบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แล้วจึงดำเนินการออกหนังสือแจ้งการยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปยัง ก.ต.คนดังกล่าว ส่วนขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับเลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรมจะตรวจสอบเอกสารซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันทำการราชการของสัปดาห์นี้ ในช่วงกลางวันจะมีการนับตรวจเช็คหนังสือส่งกลับจากผู้พิพากษาที่ร่วมลงชื่อถอดถอน ก.ต.ศาลฎีกาคนดังกล่าว โดยสรุปยอดอีกครั้งในวันที่ 27 สิงหาคมนี้

Source :

ไทยโพสต์

Date :

25 ส.ค. 2561

Page :

5

No :



คนปนขาว

ล่าชื่อถอด ก.ต.ครั้งแรก

6 ดินหน้ามาต่อเนื่องกรณี "สิมพงษ์ ศรีพงษ์กุล" อธิบดีผู้พิพากษามาภาค 2 อาสาเป็นผู้ประสานงานสำร่ายชื่อผู้พิพากษาทั่วประเทศ ขอให้ถอดถอน ชำนาญ รวีวรรณพงษ์ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่ง ก.ต. อันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 และขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ที่เจ้าตัวเปิดเผยล่าสุดได้มากกว่า 1,200 รายชื่อ มากกว่าเกณฑ์ 1 ใน 5 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยจะรวบรวมถึงวันที่ 27 ส.ค. ก่อนยื่นให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในวันที่ 28 ส.ค.นี้

ซึ่งหลังจากยื่นแล้วเลขาฯ จะต้องจัดให้ผู้ถูกร้องทำประกาศคำชี้แจง ก่อนให้ผู้พิพากษาที่มีอำนาจถอดถอนทั่วประเทศทำการลงมติต่อไป หากผลมีมติให้ถอดถอนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้พิพากษาทั้งหมด ผู้ถูกร้องจะต้องพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันนับคะแนนเสร็จ

ที่มาของเรื่องนี้ "ชำนาญ" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา และเป็นหนึ่งใน ก.ต. ได้รับการเสนอชื่อตามลำดับอาวุโสให้ขึ้นเป็นรองประธานศาลฎีกา แต่ต่อมา ก.ต.เสียงข้างมากลงมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนพฤติการณ์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีหนึ่งในศาลจังหวัดละโว้ ซึ่งขัดแย้งกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จึงต้องดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป และถูกรุกระลอกสองในการสำร่ายชื่อถอดถอนจากตำแหน่ง ก.ต.ที่เป็นอยู่ขณะนี้



ชำนาญ รวีวรรณพงษ์

สำหรับประวัติของ "ชำนาญ รวีวรรณพงษ์" ก่อนหน้าเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5, ก.ต.ชั้นศาลอุทธรณ์ และ ก.บ.ศ.ชั้นศาลฎีกา ทั้งนี้ยังเป็นองค์คณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีสำคัญ เช่น คดียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็นเท็จฯ ของ "อาริต เฟิงคิงรัฐ" อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, คดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติของ "ระพีพรรณพงศ์" เรื่อง "รอง" อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย, คดีอุทธรณ์สลายการชุมนุมพันธมิตรฯ 7 ตุลา, คดีรื้อฟื้น "ทักษิณ ชินวัตร", พันฟูที่ฟิว เป็นต้น

เรื่องเป็นข่าวของ "ชำนาญ" โดยตรงนั้น ท่านเคยให้ความเห็นกรณี "บ้านป่าแห่ง" เชียงดอยสุเทพ ขอให้ศาลอยู่ก่อนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอีก 10 ปี ให้มีสภาพป่า เป็นทางออกที่คิดว่าน่าจะดีกว่าการรื้อถอน ส่วนล่าสุดกรณีถูกล่าชื่อยื่นถอดถอนจาก ก.ต.ครั้งนี้ เจ้าตัวยังไม่เคยชี้แจงให้ความเห็นผ่านสื่อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามแม้ในกลุ่มผู้สื่อข่าวมักไม่กล้าระบุชื่อของ "ชำนาญ" ในการเขียนข่าวเรื่องนี้ ด้วยเสียงเล่าลือท่านอาจสบายเสียงเล่าลือดังจิ้งเอารื่อง แต่การนิ่งสงบไม่ตอบโต้ครั้งนี้อาจสบายเสียงเล่าลือดังกล่าวลงก็เป็นได้.